

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1415 ราคา 10.00 บาท

“ประยุทธ์” มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จำนวน 88 ราย จากเงินบริจาคบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2,980,000 บาท โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทุกฝ่ายชาวซึ่งในการทำงานของบุคลากรในการรับมือกับภัยโควิด-19 เพราะไม่ว่าเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น และทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนทำให้เราได้รับการชื่นชมว่าเรามีระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้มแข็ง และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก โดยองค์กร Global COVID-19 หรือ(GCI) จัดคะแนนดัชนีและอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 เป็นอันดับ 2 จาก 184 ประเทศทั่วโลก จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย แต่เรายังคงต้องทำเช่นนี้ต่อไป

“มาตรการใดที่สามารถผ่อนคลายเป็นได้ก็จะผ่อนคลายเป็นไป อะไรที่ยังติดปัญหาอยู่บ้างก็ขอให้ทุกคนเข้าใจ เพราะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เสียสละทั้งชีวิตและร่างกายเพื่อแก้ปัญหา ถ้าเราตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วเกินไป ทำตามกระแสมากเกินไปก็อาจทำให้ปัญหาเหล่านี้มันกลับมาใหม่อีกแล้วก็จะแก้ไม่ได้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทีมนักรบเสื้อขาวและพลัง อสม. ซึ่งผมได้กล่าวในที่ประชุมอาเซียนที่ผ่านมามีเป็นพลังสตรีไทยมีบทบาทสำคัญของสตรีโลก ซึ่งได้รับการชื่นชมจากที่ประชุมอาเซียน จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้บูรณาการงานร่วมกัน และขอให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มแข็งต่อไป ถือว่าทุกคนคือด่านหน้าที่ต้องเผชิญความเสี่ยงสูง จึงขอให้ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ และสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุด ทุกคนตั้งใจและทำงานอย่างเสียสละ ไม่เช่นนั้นบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

“เศรษฐพงศ์” หนุนตั้ง “กองทุนกิจการอวกาศ” เสริม เชี่ยวชาญด้านอวกาศ ทั้งเชิงพาณิชย์-มั่นคง

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรองประธานคณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีไอเอส) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กิจการอวกาศ พ.ศ. ... ว่า ทราบว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกิจการอวกาศแห่งชาติแล้ว ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในโลกยุคปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาไปไกล หลายประเทศส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวที่อยู่ห่างไกลจากโลก รวมถึงการส่งดาวเทียมโคจรรอบโลกเพื่อสำรวจทั้งด้านภูมิศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการทหาร หรือระบบโทรคมนาคมต่างๆ ซึ่งขณะนี้โลกของเราได้มีการตั้งภาคีสันติสัญญาและอนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศ ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกภาคีด้วย โดยประเทศไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และได้มีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศ โดยได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมา

“ที่สำคัญคือ รัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาจัดตั้งกองทุนกิจการอวกาศเพื่อนำมาใช้ในการบำรุงส่งเสริมกิจการด้านอวกาศโดยเฉพาะ และจะเป็นประโยชน์อุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ (New s-curve) ที่กำลังมาแรง ซึ่งประเทศไทยควรที่จะให้ความสำคัญเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง” พ.อ.เศรษฐพงศ์ กล่าว

“นิพิฏฐ์” ฟ้อง 7 กกต.เอาผิด ม.157 หลังเท 4 คดีคำร้องข้อเสียงสนาม เลือกตั้งเขต 2 พัทลุง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 แฉลงฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 7 คน ว่าตนได้ยื่นฟ้อง กกต.กลาง จำนวน 7 คน ต่อศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากบุคคลทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องจัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามสุจริตเที่ยงธรรม และต้องใช้อำนาจหน้าที่อย่างกล้าหาญ ปราศจากอคติ และการใช้ดุลยพินิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 กกต.ได้สมคบคิดใช้อำนาจหน้าที่ทุจริต มีอคติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจ ไม่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลรองรับอันเป็นการใช้อำนาจช่วยเหลือผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งในเขต 2 พัทลุง แทนที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะมีหลักฐานปรากฏชัดว่าเต็มไปด้วยการทุจริตและมีการซื้อเสียง ไม่เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำให้ตนได้รับความเสียหาย

“การกระทำของ กกต.ทั้ง 7 คน ในการใช้ดุลยพินิจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล และเป็นการใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจจนสิ้นนอกเขตของความชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ทุจริตตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3509/2549 นอกจากนี้ยังเป็นการทำลายและบั่นทอนระบอบประชาธิปไตย หากปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่ทุจริตและเข้าไปแสวงหาอำนาจได้ประโยชน์ สร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง” นายนิพิฏฐ์กล่าว

มูมภายใน

ใบรับ

กรณีบริษัทส่งสินค้าออกไปให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศและได้รับการชำระ
เงินค่าสินค้าผ่านธนาคารของผู้ซื้อในรูปแบบของตั๋วเงิน ได้แก่ การชำระเงินด้วยเลต
เตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) การเรียกเก็บเงินเมื่อมีการส่งมอบ
เอกสาร (Document against Payment หรือ D/P) และการเรียกเก็บเงินตาม
กำหนดเวลา (Document against Acceptance หรือ D/A) ซึ่งตั๋วเงินดังกล่าวจะระบุ
วันชำระเงินค่าสินค้าตามวันที่กำหนดในตั๋วเงิน แต่บริษัทจะขอรับชำระเงินค่า
สินค้านี้ล่วงหน้าก่อนวันถึงกำหนดในตั๋วเงิน โดยในวันที่ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของ

บริษัทธนาคารจะมีหนังสือแจ้งยอดเงินที่นำเข้าบัญชีให้บริษัทไว้เป็นหลักฐานแต่
ภายหลังจากที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินได้แล้ว ธนาคารจะไม่มีให้นำเงิน
ใด ๆ เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่บริษัทอีก กรณีดังกล่าวไม่เข้าลักษณะการชำระเงินค่า
สินค้าโดยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารตามข้อ 13 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 2) แต่เข้าลักษณะเป็นการชำระเงินค่าสินค้าของ
บริษัทผ่านธนาคารก่อนถึงกำหนดชำระตามตั๋วเงิน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องออกไป
รับตามมาตรา 105(1) แห่งประมวลรัษฎากรในวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของบริษัท

(กค 0706/10025 ลว. 30 พ.ย. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท แอควานซ์ เอวิโอนิกส์ แอนด์ เอวิเอชัน จำกัด

29 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 662/40 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ชูศักดิ์ วิโรจน์พงศ์
(นายชูศักดิ์ วิโรจน์พงศ์)
กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ